

Số: **217**/BC-HĐND

*Tp. Quảng Ngãi, ngày **24** tháng 12 năm 2021*

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Trên cơ sở các báo cáo và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022 kèm theo Tờ trình số 309/TTr-UBND ngày 21/12/2021 của UBND thành phố trình tại kỳ họp. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021:

Trong năm 2021, mặc dù đối diện với những khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, đã tác động tiêu cực trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND thành phố về phòng chống dịch bệnh với nhiều giải pháp thích ứng linh hoạt, đảm bảo an sinh xã hội đã góp phần ổn định, tạo điều kiện duy trì phát triển sản xuất, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, thành phố đã từng bước vượt qua trở ngại và đạt được những kết quả nhất định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cơ bản được ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố cơ bản thống nhất với nhận định, đánh giá của UBND thành phố, đồng thời đề cập một số vấn đề quan tâm sau:

Kinh tế tuy đã dần hồi phục nhưng tăng trưởng hầu hết các ngành đều bị chậm lại, nhất là hoạt động của một số ngành kinh doanh dịch vụ, số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn trong năm 2021 (*340 doanh nghiệp*) giảm so với năm 2020 (*464 doanh nghiệp*), đáng quan tâm, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (*498 doanh nghiệp*) chờ giải thể (*139 doanh nghiệp*) tăng so với cùng kỳ. Lao động thiếu, mất việc làm, giảm thu nhập, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh trong xã hội. Mặt khác, sự dịch chuyển một lượng lao động lớn từ các tỉnh trở về quê gây áp lực về nhu cầu việc giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian đến.

- Có 06 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện không đạt dự toán giao (*đạt 63,03%*), bằng 84,7% so với cùng kỳ năm 2020; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, có 03 dự án khởi công mới từ năm 2020 chuyển tiếp đến nay vẫn chưa thi công; Công tác quản lý dự án vẫn còn bất cập, một số dự án phải điều chỉnh nhiều lần; công tác chuẩn bị đầu tư

còn bị động, mất nhiều thời gian; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chậm thu hồi nợ tạm ứng quá hạn trong đầu tư công.

- Lĩnh vực nông nghiệp chưa có sự phát triển rõ nét, dịch bệnh trong trồng trọt (*bệnh khảm lá sắn*) và chăn nuôi (*dịch tả lợn châu phi, bệnh viêm da nổi cục*) còn lây lan diện rộng, chưa có giải pháp xử lý triệt để làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, một số mô hình kinh tế, mô hình khuyến nông trong năm qua không đem lại hiệu quả, ngư dân các xã ven biển tiếp tục gặp khó khăn trong hoạt động khai thác thủy sản, UBND thành phố cần phân tích, đánh giá một cách toàn diện để có định hướng cho năm đến.

- Công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm còn nhiều hạn chế, chưa có sự chuyển biến; danh mục dự án đề xuất đưa vào kế hoạch chưa phù hợp với thực tế còn mang tính chủ quan, chưa đầy đủ các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện trong thực tế, do đó kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đạt khá thấp, đạt 1,44% (*thực hiện 03/209 công trình trong kế hoạch sử dụng đất*). Do vậy, Ban Kinh tế- Xã hội đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện, xác định nguyên nhân chủ quan để có giải pháp quyết liệt trong thời gian đến, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra tại một số địa phương; Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, có nhiều ý kiến cử tri cho rằng sự vào cuộc của một số ngành chức năng, chính quyền cơ sở chưa thực sự quyết liệt, chưa thường xuyên, việc tổ chức kiểm tra, truy quét có lúc chưa hiệu quả; áp dụng chế tài xử lý một số trường hợp vi phạm còn thiếu tính răn đe. Công tác thu gom xử lý rác thải vẫn chưa xử lý triệt để.

Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở một số trường vẫn chưa được giải quyết triệt để; việc tổ chức dạy trực tuyến chất lượng còn hạn chế, sự tương tác giữa giáo viên và học sinh còn ít; cơ sở vật chất, trang thiết bị một số trường còn thiếu phòng học bộ môn và các công trình phụ trợ nên còn khó khăn cho công tác dạy và học. Năng lực thích ứng, ứng phó và xử lý những tình huống cấp bách, đột xuất, bất ngờ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở một số địa phương còn lúng túng, công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 (F0) tại nhà còn gặp nhiều khó khăn cho các địa phương và người dân.

- Công tác tham mưu của một số phòng, ban chuyên môn có việc còn chậm, chất lượng chưa cao, việc phối hợp giữa thành phố với các sở, ngành của tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ có việc chưa chặt chẽ, mối quan hệ phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, ban, UBND xã, phường còn hạn chế nên thực hiện một số nhiệm vụ chưa đạt hiệu quả, chưa thực hiện quyết liệt trong công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Năm 2022, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025. Trong bối cảnh trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Trong đó, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tác động đến việc phục hồi sản xuất, kinh doanh, đời sống của Nhân dân, mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Điều đó, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong thành phố vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố cơ bản thống nhất với chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế theo các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết; đồng thời, đề nghị quan tâm một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, cùng với các giải pháp quyết liệt huy động các nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách năm 2022 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng một số dự án nhằm tạo nguồn thu mới, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất; phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu năm 2022 đã đề ra.

2. Chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả các Nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố khóa XII đã ban hành. Trong đó, tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đô thị trung tâm để phát triển kinh tế ban đêm, xây dựng một số tuyến phố ẩm thực, phố đi bộ. Đầu tư phát triển du lịch bãi biển Mỹ Khê đưa du lịch biển trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và duy trì phát triển sản xuất trong điều kiện phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững; khuyến khích phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, năng suất cao, sản phẩm OCOP, xây dựng, triển khai, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; chú trọng triển khai mô hình áp dụng khoa học và công nghệ vào phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh để phát hiện kịp thời, nhanh chóng dập tắt dịch không để lây lan ra diện rộng, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.

4. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu của thành phố nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040. Tập trung chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, gây mất mỹ quan đô thị.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; tăng tính minh bạch trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, việc tổ chức kế hoạch sử dụng đất hàng năm phải thống nhất, chặt chẽ đúng mục đích sử dụng, khắc phục tình trạng dự án treo, chỉ đạo rà soát, kiên quyết xử lý đối với trường hợp lấn chiếm đất công; quản lý hiệu quả quỹ đất thừa tại các khu dân cư. Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường, có giải pháp xử lý dứt điểm về việc thu gom rác trên địa bàn thành phố.

6. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư, đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, trực báo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng theo Kế hoạch đầu tư công năm 2022; đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch. Tích cực phối hợp triển khai các dự án quan trọng, tạo động lực, kích thích phát triển kinh tế xã hội thành phố.

7. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các trường để giữ chuẩn và đạt chuẩn. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; Phát huy hiệu quả của mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện hỗ trợ bệnh nhân Covid -19 trong việc tự điều trị tại nhà; thực hiện hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch covid-19. Quan tâm đối tượng chính sách, gia đình có công đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội, Kính báo HĐND thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTV Thành ủy (B/cáo);
- Đại biểu HĐND TP;
- Lưu: VT, BKT-XH.

TM. BAN KINH TẾ- XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Lê Thị Thanh Nga